
(ส ำเนำ) 
บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุไหงปำดี 

อ ำเภอสุไหงปำดี  จังหวัดนรำธิวำส 
กำรประชุมสมัยสำมัญ  สมัยที่  1  ครั้งท่ี  1 

เมื่อวันที่  13  เดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2563 
ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุไหงปำดี 

 
รำยช่ือสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุไหงปำดี 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
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๖. 
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๘. 
๙. 
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๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
17. 
18. 

 
 
 
 
 
 
 

นายสุชาติ  พรมมูล 
นายอับดุลรอโอ๊ะ  บินสาและ 
นายสิทธิพงษ์  จันทร์แก้ว 
นายมะดาโอะ มาหะมะ 
นายกลิ่น แสงหิรัญ 
นายทวีชัย ไมตรีจิตต์ 
นายประวิท พิเศษ 
นายอาแซ บินอุเซ็ง 
นายกฤตภาส ทองรมย์ 
นายทิวา แก้วอ าไพ 
นายมะลีเป็ง อาลี 
นางสิริพร  ลพมรกต 
นางสาวน้อยอนงค์ จันทร์ประภา 
นายนุ้ย รักชน 
นางอ านวย สมัครกิจ 
นายไสว ด ามิตร 
นายรักษ์ศักดิ์ สุพงศ์ 
นางละมัย สกุลแก้ว 
 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
เลขานุการสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. ม.1 
สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 
สมาชิกสภา อบต. ม.4 
สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 
สมาชิกสภา อบต. ม.7 
สมาชิกสภา อบต. ม.8 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑1 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑2 
 

สุชาติ  พรมมูล 
อับดุลรอโอ๊ะ  บินสาและ 
สิทธิพงษ์  จันทร์แก้ว 
นายมะดาโอะ มาหะมะ 
กลิ่น แสงหิรัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ทวีชัย ไมตรีจิตต์ 
ประวิท พิเศษ 
อาแซ บินอุเซ็ง 
กฤตภาส ทองรมย์ 
ทิวา แก้วอ าไพ 
มะลีเป็ง อาลี 
สิริพร  ลพมรกต 
น้อยอนงค์ จันทร์ประภา 
นุ้ย รักชน 
อ านวย สมัครกิจ 
ไสว ด ามิตร 
รักษ์ศักดิ์ สุพงศ์ 
ลมัย สกุลแก้ว 
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รำยช่ือผู้ไม่เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑. 
๒. 
3. 
4. 
5. 
 

นางมยุรี  จันแดง 
นายวินัย บุตรมาตา 
นายสนัท ไชยแสงศรี 
นายมาหะมะปาสูรี ดึนเล๊าะ 
นางสุภาพ  ทองเลิศ 

สมาชิกสภา อบต. ม.2 
สมาชิกสภา อบต. ม.3 
สมาชิกสภา อบต. ม.5 
สมาชิกสภา อบต. ม.9 
สมาชิกสภา อบต. ม.1๒ 
 

- 
- 
- 
- 
- 
 

 
 

 
รำยช่ือผู้ข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

 
นายเพียร มะโนภักดิ์ 
นายสุธรรม แก้วสุกใส 
นายวิเชียร รัตนบุญโน 
นางสาวโรสนานี พรมมูล 
นางสาววีรดา  เลาะดิเยาะ 

 
นายก อบต.สุไหงปาดี 
รองนายก อบต.สุไหงปาดี 
รองนายก อบต.สุไหงปาดี 
เลขานุการนายก อบต.สุไหงปาดี 
ท้องถิ่นอ าเภอ 

 
เพียร มะโนภักดิ์ 
สุธรรม แก้วสุกใส 
วิเชียร รัตนบุญโน 
โรสนานี พรมมูล 
วีรดา  เลาะดิเยาะ 

 

 
รำยช่ือผู้ข้ำร่วมประชุม / ผู้แทน 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
 
- 

 
- 
 

 
- 
 
 

 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-3 - 
 

เริ่มประชุมเวลำ  ๑๓.๓๐  น. 
 
ระเบียบวำระกำรประชุม 
๑.  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
๒.  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
๓.  เรื่องพิจารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปีและสมัยประชุมสภาสมัยประจ าปีสมัยแรกของปี 
     ถัดไป 
4.  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

........................................................................ 
หัวข้อประชุม 

 
ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ 

           - ไม่มี 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลชี้แจงรายละเอียด 
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้กล่าวชี้แจงว่า ตามที่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 
ตุลาคม 2562 เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ แปลงโคกไส้ถั่ว (บางส่วน) หมู่ที่ 6 บ้านควน ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอ     
สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จ านวนพื้นที่ 15 ไร่ เพ่ือให้สถานีต ารวจภูธรสุไหงปาดี , 
เรื่องเพ่ือทราบการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2562 , 
เรื่องรายงานผลและเสนอความคิดเห็นเรื่องได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี ประจ าปี งบประมาณ 2562 ,    
เรื่องรายงานผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563),เรื่องรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2562 เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2563 จากสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตลิ่งสูง-โคกเป็ด หมู่ที่ 9 – หมู่ที่ 2 
งบประมาณ 1,493,000 บาท และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้ านท่ า -บ้านใหญ่  หมู่ที่  11 –หมู่ที่  12 งบประมาณ  3 ,600,000 บาท          
รวมงบประมาณ 5,093,000 บาท และเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทราบ 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้สอบถามสมาชิกสภาองค์การบริหาร   
ส่วนต าบล ว่ามีสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ขอมติที่ประชุม 
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ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวำระท่ี  ๓ เรื่องพิจำรณำก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีและสมัยประชุมสภำสมัย

ประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้กล่าวว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสุไหงปาดีเป็นผู้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีว่าจะมีก่ีสมัย แต่ละสมัยในปี
จะเริ่มเมื่อใด มีก าหนดกี่วัน และให้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีของปี
ถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป โดยให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้ว
ประกาศของสภาท้องถิ่นต่อไป 
- นายกลิ่น  แสงหิรัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี หมู่ที่ 2       
ได้เสนอว่าเห็นควรก าหนดให้มีสมัยประชุม 4 สมัย คือ 
สมัยสามัญประจ าปี 
สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15   กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน   พ.ศ.2563 
สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-15   สิงหาคม   พ.ศ.2563 
สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม    พ.ศ.2563 
และวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปคือ สมัยสามัญประจ าปี     
สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้สอบถามว่าสมาชิกท่านใด ต้องการจะ
เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้างขอเชิญ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม  - มีมตเิป็นเอกฉันท์เหน็ชอบตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวำระท่ี  4         เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ำมี) 

 - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้กล่าวว่ามีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ    
แจ้งให้ที่ประชุมทราบบ้างขอเชิญ 
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แจ้งการจัดการที่ดินเพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี จัดท าหนังสือแจ้งส านักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขา
สุไหงปาดี ขอรังวัดที่ดินสาธารณะป่าด่านเตย ในพ้ืนที่หมู่ที่  3 บ้านใหม่ ต าบล         
สุไหงปาดี ขึ้นทะเบียนเป็นหนังสือส าคัญที่ดินหลวงโดยมีเนื้อที่ประมาณ 1,000    
กว่าไร่ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี จะตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายจากการ
ประเมินของส านักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาสสาขาสุไหงปาดี  ให้ด าเนินการเพ่ือเป็น
การป้องกันบุกรุกและพัฒนาพ้ืนที่ต่อไป 

ที่ประชุม - รับทราบ 
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 -ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี แจ้งการจัดงาน โครงการเดินวิ่งเพ่ือ
 สุขภาพ วันท้องถิ่นไทย 2563 “นราธิวาสพลาดได้ไง” ในวันที่ 18 มีนาคม 2563  

เวลา 16.00 น. พร้อมกันทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนราธิวาส     
โดยสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นี้     
ค่าสมัครเพ่ือสมทบทุนละ 350 บาท โดยที่สมัครจะได้รับเสื้อและเหรียญรางวัลเป็น
ที่ระลึก 

ที่ประชุม - รับทราบ 
-นายวิเชียร รัตนบุญโน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี แจ้งโครงการ
ปรับปรุงถนนบริเวณบ้านป่าหวายหมู่ที่ 8 สะพานคลองวังงูเหลือมระยะทาง 1.6 
กิโลเมตร มีการยกระดับถนนพร้อมวางท่อ เพ่ือระบายน้ าลงคลองสุไหงปาดี ด้วย
รวมทั้งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สนภ.4 จะด าเนินการลาดยางด้วย 
-โครงการก่อสร้างระบบคูสงน้ าบริเวณบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 8 เป็นการส่งเสริมการท า
นาปี มีการตั้งโรงสูบน้ า ซึ่งทั้งสองโครงการจะด าเนินการในเดือน กุมภาพันธ์ - 
มีนาคม 2563 นี้ 
-ปัญหาการถือครองที่ดินโดยกรมอุทยานฯปัจจุบันได้ด าเนินการใน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 11 
หมู่ที่ 12 ก าหนดการส ารวจการถือครองภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งได้มีการ
พบปะชาวบ้านไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กุฏิท่านเจ้าคุณพระเทพ
ศีลวิสุทธิ์ หมู่ที่ 11 ปากล่อ ขอให้เตรียมเอกสาร เช่น  
1. ส.ค.1 หรือเอกสารกรรมสิทธิ์ในที่ดินและฉบับจริง 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านและฉบับจริง 
3. ส าเนาบัตรประชาชนและฉบับจริง 
ปัญหาคือจากการส ารวจไม่มีความชัดเจนว่าที่ดินที่ถือครองอยู่ในเขตอุทยานฯ แต่
ขอให้ไปยื่นแสดงความต้องการไว้ การแสดงหนังสือรับรองการถือครองให้ยื่นไว้ทุก
คน ในครอบครัวที่ดินจะขายไม่ได้ก็โอนให้ลูกหลานได้ โดยจะประกาศวันที่ก าหนด
เริ่มยื่นทีส่ านักงานป่าไม้ 
-นายไสว ด ามิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี หมู่ที่  11 แจ้งว่า
แนวเขตที่ดินไม่ชัดเจนจะมีปัญหาระบุไม่ได้ไม่ตรงจุดอาจเกิดข้อพิพาทได้ 
-นายวิเชียร รัตนบุญโน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี แจ้งว่าต้อง
พิจารณาตกลงให้ชัดเจนอย่าให้มีข้อพิพาท โต้แย้งที่ดินระหว่างกันจะดีที่สุด 

ที่ประชุม - รับทราบ 
- นายทิวา แก้วอ าไพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี หมู่ที่  6        
ได้สอบถามว่าแนวเขตที่ดินรวมถึงบ้านโคกไม้ไผ่ด้วยหรือไม่รวมทั้งขนาดที่ดินของแต่
ละคนไม่ชัดเจน 
- นายทิวา แก้วอ าไพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี หมู่ที่  6     
แจ้งว่าในการประชุมสภาสันติสุขของต าบลสุไหงปาดี ในที่ประชุมจะมีเรื่องที่แจ้งให้
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการแก้ไข แจ้งปัญหาที่เกี่ยวกับถนนเป็นหลุม บ่อ 
บ่อยไฟฟ้าช ารุด การขุดลอกคูครองระบายน้ า เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสุไหง
ปาดี ด าเนินการจึงเห็นควรให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสมาชิก
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าร่วมชี้แจงด้วยและแจ้งการออกแบบก่อสร้างถนน
จากสามแยกโรงเรียนธัญธารถึงสี่แยกหมู่ที่ 11 ทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาสได้
เข้ามาด าเนินการออกแบบและขยายผิวจราจรและวางท่อระบบน้ าอาจมีผลกระทบ
กับชาวบ้านบ้างแต่จะออกแบบให้กระทบชาวบ้านน้อยที่สุด พร้อมโคมไฟส่องสว่าง
และไฟฟ้าช ารุดเนื่องจากผู้รับจ้างขุดวางท่อก่อสร้างถนนหน้าวัดประชุมชลธาราและ
ขอให้ติดป้ายลดความเร็วรถในการสัญจรป้องกันอุบัติเหตุด้วย 
-นายสุธรรม  แก้วสุกใส รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี แจ้งเปลี่ยน
สายไฟฟ้าแรงสูงในหมู่ที่2 จึงท าให้ไฟฟ้าดับ รวมทั้งจะมีการติดมิเตอร์ใหม่ ส าหรับ
การประชุมแทนนายกบางครั้ง ทางนายกไม่ได้มอบหมายมาจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม
สภาสันติสุขและแจ้งว่าจะมีการขุดอ่างเก็บน้ าในเขตหมู่ที่  2 ในที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์โคกเป็ดองค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่ได้รับแจ้งการด าเนินโครงการ 
- นายทิวา แก้วอ าไพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี หมู่ที่  6     
แจ้งว่าการด าเนินโครงการของส่วนราชการต่างๆในพ้ืนที่ขอให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลในหมู่บ้านได้ทราบและแจ้งประชาชนให้ทราบด้วย 
-นางสาววีระดา เลาะดิเยาะ ท้องถิ่นอ าเภอสุไหงปาดี แจ้งว่าบางโครงการส านักงาน
อ าเภอไม่ได้แจ้งมายังท้องถิ่นอ าเภอ แต่แจ้งผ่านส านักงานอ าเภอจึงไม่ ทราบ
รายละเอียด 
-นายวิเชียร รัตนบุญโน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี แจ้งว่าถนนไป
โคกไม้ไผ่ทางหลวงชนบทไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากติดเขตป่าสงวนฯ 
- นายทิวา แก้วอ าไพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี หมู่ที่  6     
แจ้งว่าจะมีการบุกเบิกถนนสาย หมู่ที่ 4 บ้านเจาะกด โดยมีการสละที่ดินตามแนว
ถนนไว้แล้ว 
- นายประวิท พิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี หมู่ที่  4       
แจ้งว่าก าลังจะนัดช่างเข้าส ารวจถนนและไฟฟ้าช ารุดได้ส่งค าร้องมาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสุไหงปาดีนานและปัจจุบันช ารุดเพิ่มอีกจะต้องแจ้งเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
-นายสุ ธรรม   แก้ วสุ ก ใส  รองนายกองค์การบริห ารส่ วนต าบลสุ ไหงปาดี              
แจ้งว่าด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ช ารุดในหมู่ที่ 2 อยู่ก็จะทยอยเข้าซ่อมแซมที่ส่ง
เรื่องเข้ามาตามล าดับโดยไม่ต้องส่งเพิ่มเข้ามาแล้ว 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้สอบถามสมาชิกสภาว่ามีใครมีเรื่องอ่ืนๆ 
 เสนออีกหรือไม ่

ที่ประชุม  - ไม่มี 
 - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้กล่าวว่า เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีเรื่อง
 เสนอแล้ว ผมขอปิดการประชุม 

 -  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม 
 ประชุม และกล่าวปิดการประชุม 
 -  ปิดประชุมเวลา  ๑๕.40 น. 
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 (ลงชื่อ)       สิทธิพงษ์  จันทร์แก้ว  ผู้จดบันทึกการประชุม 
    (นายสิทธิพงษ์  จันทร์แก้ว) 
 ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี 

 
 

 (ลงชื่อ)          สุชาติ พรมมูล   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
        (นายสุชาติ พรมมูล) 
 ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี 

 
 (ลงชื่อ)       สนัท  ไชยแสงศรี   
    (นายสนัท  ไชยแสงศรี) 
 ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)        ทิวา แก้วอ าไพ   
    (นายทิวา แก้วอ าไพ  ) 
 ต าแหน่ง  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
  


